



จุลสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



นายคมศิษฐ์ มีสีจางนธนกุล
ผู้อำนวยการสถาบันศึกษา



www.nppolytech.ac.th/info



โทรศัพท์ / โทรสาร 0349-852-05



Line : npt2562

จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจำปีที่ 12 ฉบับที่ 120 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 รวบรวมและจัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสีจางนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นางสุภัทตรา โพธิ์ธนาภา นำนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพพระยะสัน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกอบอาหารงานเดี่ยว(ผัดไทยกุ้งสด) ระดับชาติ ภายใต้งานประชุม อวท. ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมระยอง จังหวัดระยอง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสีจางนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นางลัดดา กุลชร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้โครงการจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาโรจน์ ขจรจันทน์ ที่ปรึกษาการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา เป็นประธานกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนผู้ประกอบการ ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถานประกอบการ ศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสีจางนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นายปรกรณ์ คงเป็นสุข หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพพระยะสัน วิชาทักษะงานเชื่อมสแตนเลส เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สมรรถนะสูงให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม โดยนายเสกสรรค์ เพ็ญฟู ,นายสิน ขุนสร้าง และนายวีระ งานยิ่ง เป็นวิทยากร ณ อาคารเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสังจานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ดีเอี่ยม หัวหน้างานปกครอง ร่วมประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) เพื่อวางแผนเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและมอบรางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสังจานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการนำนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ไปสู่การปฏิบัติเพื่อสอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานเปิดการประชุม และเรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม พร้อมชี้แจงหลักการสำคัญ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และปฏิทินการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และนายวิวัฒน์ ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ชี้แจงการประชุมย่อยระดับอาชีวศึกษาภาค(5 ภาค) เพื่อสรุปแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย ระดับอาชีวศึกษาภาค(5 ภาค) โดยประธานระดับอาชีวศึกษาภาค(5 ภาค) และรับฟังข้อเสนอแนะ โดยฝ่ายบริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสังจานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อน "ส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ" ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้โครงการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม พร้อมมอบสถานศึกษานำเสนอข้อมูลแนะนำบริบททั่วไป การจัดการเรียนการสอนและแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม GSN 2 วิทยาการ 72 พรรษา มหามงคล วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ P B A C

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจงานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นายจาตุรงค์ บุตรลพ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสถานศึกษา(RMS 2023) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนายจักรกฤษณ์ จันทร์รอด ผู้ดูแลระบบ และนายรัฐพล กล่ำคำ ผู้ช่วยพัฒนาระบบ RMS ภายในสถานศึกษา เป็นวิทยากร ณ ศูนย์การเรียนรู้ IT วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจงานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย นายปกรณ์ คงเป็นสุข หัวหน้าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและพันธุ์พืช นางสาวนวรรตน์ เศษปาง หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้กาแฟอาชีพะจันทน์หอมคอฟฟี่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม จังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้กาแฟอาชีพะจันทน์หอมคอฟฟี่ ดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในด้านการผลิตและจำหน่ายกาแฟอาชีพะจันทน์หอมคอฟฟี่ การปลูกดูแลรักษา และจำหน่ายผักไฮโดรโปนิกส์ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจงานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 สาธิตการประกอบธุรกิจกาแฟแพคเกจจิ้งและเครื่องดื่มและบริการจำหน่ายอาหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี และนายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางวาสนา อมรฤทธิ์ หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2565 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้กับนักเรียน ปวช. 3 สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาช่างจักรยานยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สนามสอบ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบาย ศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 วิทยาลัย 1 อนามัย โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายด้านการเสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัยสู่สถานศึกษาแห่งความสุขให้มีระบบการคัดกรองผู้เรียน ส่งต่อผู้เรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต และพัฒนาบุคลากรครู เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการดูแลนักเรียน พิธีเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษ “เสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย กับ 1 วิทยาลัย 1 อนามัย” โดยนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.ธวัชชัย อู่พานิช และ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรม สอศ. และวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมสุขภาพจิต กรมอนามัย สถานพยาบาลจังหวัดนครปฐม วิทยากรข้อมูลโครงสร้างและบทบาทหน้าที่สถานศึกษา บทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษา บทบาทหน้าที่นักเรียน นักศึกษา กลไกการทำงานร่วมกันบุคลากรสังกัดสถานศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขและกลไกการส่งต่อและติดตามผล ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งมีหัวหน้างานกิจกรรมฯ งานสวัสดิการและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานจากสถานศึกษาในกลุ่มภาคกลางเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการจัดทำธุรกรรมเอกสาร เสนอผ่านตามลำดับขั้นจาก ต้นเรื่องเจ้าของงาน ผ่านงานบริหารฯ งานวางแผนฯ งานพัสดุ งานการเงิน งานบัญชี สิ้นสุดกระบวนการดำเนินการตามระเบียบราชการ ณ ศูนย์ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายกาแฟอาชีวศึกษา "จันทร์หอมกาแฟ" วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม